



**Aplikasyon para sa Lisensya,
Pag-renew, Pag-reinstate,
o Reciprocity ng
Cosmetology, Hair Design,
Barber, Manicurist,
Esthetician, o Master
Esthetician**



I-apply, i-renew, i-reinstate, o ilipat ang iyong mga lisensya.

Online: <https://professions.dol.wa.gov>

O ipadala sa pamamagitan ng koreo ang sinagutang aplikasyong ito, anumang dokumento, at isang tseke o money order na ibabayad sa Department of Licensing sa:

**Cosmetology Program
Department of Licensing
PO Box 3856
Seattle WA 98124-3856**

Para sa mga tanong o tulong sa wika, tumawag sa (360) 664-6626.

Aplikasyon para sa (lagyan ng check ang lahat ng naaangkop)

Cosmetology Hair Design Barber Manicurist Esthetician Master Esthetician



Uri ng aplikasyon at mga bayarin

Pangkalahatang aplikasyon – \$35 bawat lisensya: Nakumpleto dapat ang lahat ng oras sa paaralan o apprenticeship at ang nakasulat at praktikal na eksaminasyon para maproseso ang iyong aplikasyon.

Pag-renew (Estado ng Washington lang) – \$66 bawat lisensya o \$131 bawat lisensya kung late.

Pag-reinstate ng nakanselang lisensya: Kung hindi ka nag-renew sa loob ng isang taon mula sa iyong petsa ng pag-expire, makakansela ang iyong lisensya. Magbigay ng kopya ng dating hawak na lisensya sa Estado ng Washington o abiso sa pag-renew. Ipinag-aatas ng Estado ng Washington ang nakasulat at praktikal na eksaminasyon para sa paglilisensya. May makikipag-ugnayan sa iyo tungkol sa impormasyon sa pag-iiskedyul ng eksaminasyon. May mga nalalapat na bayarin sa third-party na pagsusuri.

Reciprocity/Sa Labas ng Hurisdiksyon – \$60 kada lisensya: Upang makakuha ng lisensya, magsumite ng kopya ng kasalukuyan at valid na lisensya at patunay ng mga eksaminasyon. Kung hindi ka pa kumukuha ng mga eksaminasyon, ipinag-aatas ng Estado ng Washington ang mga nakasulat at praktikal na eksaminasyon bago ang paglilisensya. May makikipag-ugnayan sa iyo tungkol sa impormasyon sa pag-iiskedyul ng eksaminasyon. May mga nalalapat na bayarin sa third-party na pagsusuri. Makipag-ugnayan sa iyong lupon, institusyon, o ahensya sa paglilisensya upang humiling ng beripikasyon na nagpapakita ng lisensyang walang rekord at patunay ng mga eksaminasyon. Puwede kang magbigay ng iba pang dokumentasyon kung hindi makakapagbigay ng beripikasyon ang iyong hurisdiksyon.

- Mayroon ka bang lisensya sa ibang hurisdiksyon? Oo Hindi
- Nakapasa ka ba sa mga eksaminasyon para makuha ang iyong lisensya? Oo Hindi

Available ang mga lisensya para sa sariling pag-print sa pamamagitan ng online account.

Kung gusto mong i-print at ipadala sa pamamagitan ng koreo ang iyong lisensya, magdagdag sa bayad mo ng \$5 na bayarin sa pag-print para sa bawat kopya.

Para ma-print ang lahat ng uri ng lisensya sa iisang dokumento, dapat kang magsagawa ng sariling pag-print ng pinagsamang lisensya online.

\$0 sariling pag-print ng lisensya online.

\$5 bawat isa. Print at lisensya sa pamamagitan ng koreo ng Departamento sa Paglilisensya (Department of Licensing, DOL) Bilang _____ Kabuuan \$ _____

Impormasyon ng aplikante

I-TYPE o I-PRINT ang pangalan kung paano mo ito gustong lumabas sa iyong lisensya		Petsa ng kapanganakan (<i>mm/dd/yyyy</i>)	
Buong legal na pangalan (<i>Pangalan, Gitnang Pangalan, Apelyido</i>)			
Address sa koreo			
Lungsod		Estado	ZIP code
Kasalukuyan o nakaraang numero ng lisensya sa Washington	Numero ng lisensya sa labas ng hurisdiksyon	Numero ng Social Security* (<i>Bago/Pag-reinstate lang</i>)	
Militar? (<i>lagyan ng check kung naaangkop</i>) Kasalukuyan o dati: Miyembro ng militar Asawa o domestic partner ng nasa militar			
Email		10 digit na numero ng telepono	

*Hindi mo kinakailangan ng Numero ng Social Security (Social Security Number, SSN) o Numero ng Pagkakakilanlan ng Indibidwal na Nagbabayad ng Buwis (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN o TIN) para makapag-apply para sa o mabigyan ng lisensya. Kung wala kang SSN o ITIN, hayaang blanko ang seksyong iyon. Kung wala kang SSN, ITIN, o TIN, ipinag-aatas sa iyo ng pederal at pang-estadong batas na ibigay ito sa aplikasyon (42 Kodigo ng Estados Unidos (United States Code, U.S.C.) | 666[a][13] at Nirebisang Kodigo ng Washington (Revised Code of Washington, RCW) | 74.20A.320).

Legal na background

Sagutan ang mga sumusunod			
Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Kung "Oo" ang sagot mo, maglakip ng detalyadong paliwanag.			
1. Sa nakalipas na 5 taon, sa estadong ito o sa iba pang hurisdiksyon, may isinagawa na bang pagkilos (pagpapataw ng multa, pagsususpende, pagbawi, pag-censure, pag-surrender, atbp.) laban sa anumang propesyonal o pantrabahong lisensya, sertipikasyon, o permit na hawak mo?	Oo	Hindi	
2. Sa nakalipas na 5 taon, sa estadong ito o sa iba pang hurisdiksyon, ikaw ba ay na-default, o nahatulan na, o nakapag-plea na ng no contest sa isang gross misdemeanor o anumang felony na krimen? (Huwag isama ang mga hatol sa trapiko.) . .	Oo	Hindi	

Inihahayag ko sa ilalim ng parusang perjury, sa ilalim ng batas ng Washington, na totoo at tama ang mga nabanggit.

	I-TYPE o I-PRINT ang Pangalan
	X
Petsa at lugar	Lagda ng aplikante

Ang pagbibigay ng hindi totoo ng impormasyon sa aplikasyong ito ay maaaring maging dahilan para sa pagtangg, pagsususpende, o pagbawi ng iyong propesyonal na lisensya sa Estado ng Washington.